



ที่ รย ๐๐๑๗.๓/ว ๔๐๘๓

ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๑๒๘๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๕๗๖๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดประสานแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมทั้งแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอประสานงานกับผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกับ กฟภ. ได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของ กฟภ. เพื่อให้จังหวัดและอำเภอใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ นั้น

จังหวัดระยอง ขอเรียนว่า กฟภ. มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและหรืออุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำละเมิดดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้ กฟภ. ได้รับความเสียหายต่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการนี้ จึงขอให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของ กฟภ. ในเรื่องนี้อย่าง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ อนึ่ง สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๖๙ ๔๐๐๐, ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐